

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 22 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3750

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 41.53 Ad Value: 22,841.50

PRValue (x3): 68,524.50

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'KTIS' รายได้ชน 2.2 หมื่นล. ธุรกิจไฟฟ้า-เอทานอลหนุน

ทับทิม - KTIS ยอมรับธุรกิจไฟฟ้า-เอทานอล โตแกร่ง ดันรายได้ปีนี้ทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาท จ่อรับเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศ ราว 170 ล้านบาท ภายในเดือน.ก.ย.นี้ ด้านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจีน สร้างโรงงานผลิตก๊าซจากเยื่อชานอ้อย คาดเริ่มก่อสร้างปลายปี 2563

นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตชั้นเนล ซูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/2562 (เม.ย.-มิ.ย. 62) คาดว่าปรับตัวที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า หลักๆ เป็นผลมาจากธุรกิจเอทานอลและการขายไฟฟ้า ที่มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

● ธุรกิจไฟฟ้า-เอทานอลหนุน

ทั้งนี้ ธุรกิจการขายไฟฟ้าในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งหมด 160 เมกะวัตต์ (MW) จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อัตรากำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 80-90% และด้วยแนวโน้มความต้องการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2561/2562 บริษัทคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นมาที่ 100%

ส่วนธุรกิจเอทานอลมีทิศทาง

'KTIS' รายได้ชน 2.2 หมื่นล. ธุรกิจไฟฟ้า-เอทานอลหนุน



ณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล

เติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจน้ำตาลนั้น บริษัทประเมินว่าราคาน้ำตาลในช่วงครึ่งหลังปีนี้น่าจะเฉลี่ยจะกลับมายืนในระดับที่ดี เทียบ 20 เซนต์ต่อปอนด์ได้ จากเดิมที่ประเมินว่า 12-14 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากผลผลิตอ้อยทั่วโลกมีประมาณออกมาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการบริโภค แต่อย่างไรก็ดี ราคาน้ำตาลในปัจจุบันนั้นยังคงทรงตัวในระดับที่ต่ำเป็นไปตามเศรษฐกิจโลก

● ปรับกลยุทธ์ต้นกำเนิด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยการรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทำให้เกิดความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องด้วยราคาสินค้าที่สูง ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่นิยมในระยะสั้นเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทจึงหันมาสำรวจความต้องการของตลาดและการปรับต้นทุนให้เหมาะสมกัน

พร้อมกันนี้ บริษัทคาดว่าภายในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำตาลที่ยังไม่ได้รับประมาณ 160-170 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับราคาอ้อยที่รอการประกาศครั้งสุดท้ายก่อน โดยเป็นเงินกองทุนส่วนแบ่งส่วนต่างราคาขายในต่างประเทศและในประเทศแบ่งเป็น ของชาวไร่ 70% และโรงงาน 30% (ของบริษัทคิดเป็น 10%)

● ดึงยักษ์ใหญ่จีนร่วมทุน

ขณะที่การร่วมทุนโครงการโรงงานผลิตก๊าซจากเยื่อชานอ้อย ขนาดกำลังผลิต 50 ตันต่อวัน มูลค่า 1.3

พันล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่ 85% ร่วมกับทางพันธมิตร EAMC ที่มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 15% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการอาคาร และเตรียมจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างในลำดับถัดไป เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป

"การร่วมทุนกับทาง EAMC ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศจีน ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตก๊าซจากเยื่อชานอ้อย ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮแวลู ขนาด 50 ตันต่อวัน โดยฐานผลิตอยู่ในไทย มองว่าจะส่งผลบวกอย่างมากให้กับเราในอนาคต เนื่องจากเขาเป็นผู้ผลิตก๊าซจากเยื่อชานอ้อยรายใหญ่ของจีน เรามีวัตถุดิบคอยซัพพอร์ตซึ่งตลาดเป้าหมายเรามองการส่งออกจีนเพราะทางพาร์ตเนอร์เรามีเอเตอร์จากฐานลูกค้าเรารองรับการผลิตเราเรียบร้อยแล้ว" นายณัฐบุณย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2562/63 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) การเติบโตของรายได้รวมจะทะลุ 22,652.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 791.97 ล้านบาท เนื่องจากมองภาพรวมธุรกิจเอทานอลมีความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจการขายไฟฟ้าที่ยังคงให้อัตราผลตอบแทนที่ดี